

Số: 298 /VTU-P.KD

V/v đề xuất cung cấp miễn phí dịch vụ ký số
Mysign cho người dân thực hiện thủ tục hành
chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh BRVT.

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lời đầu tiên, Viettel Bà Rịa Vũng Tàu – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel BRVT) gửi lời cảm ơn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng hành và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Viettel triển khai các chương trình nội dung phối hợp trong suốt thời gian qua.

Căn cứ công văn số 936/BTTTT-NAEC ngày 22/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào Cổng dịch vụ công;

Với mong muốn đồng hành cùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong công tác chuyển đổi số nói chung và giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến nói riêng, Viettel BRVT triển khai chương trình ưu đãi **miễn phí 12 tháng** chữ ký số (Mysign) cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia/Bộ ngành/Tỉnh thành phố/Sở ngành địa phương để thúc đẩy sử dụng và ứng dụng chữ ký số cá nhân.

Mysign là dịch vụ ký số hướng tới đối tượng người dùng cá nhân. Mysign có thể thực hiện ký số bằng các thiết bị di động, phù hợp và hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các giao dịch thương mại, tài chính điện tử. Đặc biệt, Mysign đã hoàn thành tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, điều này thuận lợi cho việc triển khai nhanh trong bối cảnh cần đẩy mạnh cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như hiện nay.

Bằng văn bản này, Viettel BRVT báo cáo và đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham mưu cho UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel BRVT để triển khai việc cung cấp chữ ký số của người dân trên Cổng dịch vụ công được thuận lợi và hiệu quả.

Viettel BRVT kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi tiết vui lòng xin liên hệ:

- Đồng chí **Lê Quang Hoàng** - Phó Giám đốc Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu

- Điện thoại: **0963.92.22.29**

Email: hoanglq2@viettel.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTU. Nhung 01.



Trung tá Hoàng Trí Công